

เลขาฯกสทช.ส่อยึดเยื่อ

พล.อ.ท.ชนพันธุ์ ทรัพย์เจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) เปิดเผยถึงการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.ว่า ก่อนหน้านั้น นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานบอร์ด กสทช. ได้ขอให้กรรมการ กสทช. เสนอตัวแทน 1 คน เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหา แต่เนื่องจากตนไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นจึงไม่ขอส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ดังกล่าว



ชนพันธุ์ ทรัพย์เจริญ

“หากส่งตัวแทนไป ก็เท่ากับเป็นการไปร่วมทำกับสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้น ซึ่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำตามมติบอร์ด กสทช. แต่เป็นการทำโดยประธาน กสทช. เท่านั้น ที่ประกาศออกมา แม้แต่ประกาศให้บอร์ด กสทช. ส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติก็เป็นประกาศของประธานเช่นกัน และเท่าที่ทราบบอร์ดหลายคนไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการด้วยเช่นกัน”

ส่วนกรณีมติที่ประชุมบอร์ด กสทช. นัดพิเศษ เสียงส่วนใหญ่ 4 ต่อ 3 ลงมติยกเลิกโครงการโทรเวชกรรมถั่วหน้า

ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข วงเงินงบประมาณประมาณ 3,850 ล้านบาทนั้น เพราะการอนุมัติงบประมาณของกองทุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือยูไอซ์ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เน้นพัฒนาระบบโทรคมนาคมพื้นฐานให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่ต้องพัฒนาระบบโทรคมนาคม แต่จะรองรับการพัฒนาในด้านความมั่นคง การศึกษา หรือสาธารณสุขก็ได้ แต่ไม่ใช่การนำงบประมาณไปพัฒนาระบบไอทีเพื่อความมั่นคง เพื่อสาธารณสุข หรือการศึกษาทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแล้วควรไปของงบประมาณจากกองทุนคือ ซึ่งสนับสนุนการพัฒนา ระบบไอทีมากกว่า ขณะเดียวกันกรรมการ กสทช.หลายคนเห็นว่าโครงการนี้ยังขาดความชัดเจนว่าจะสำเร็จหรือไม่ หรืออาจมีความซ้ำซ้อน หรือระบบยังไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกองทุน ซึ่งกรรมการ กสทช. ได้ให้ความเห็นควรเปลี่ยนไปพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) แทน.

กสทช.ยื่นห้ามนำเข้าเตี๊ดขาด

● ตรวจ “ใบอนุญาตรอง” สักกปลอม SMS ถูกเงิน

กสทช.ยื่นห้ามนำเข้าเครื่องจำลองสถานีฐานปลอม (False Base Station) ที่ใช้ส่ง SMS อ้างเป็นแบงก์ หลอกกดลิงก์ดูดเงินจากบัญชีเสียหายกว่า 200 ล้านบาท แจงเครื่องที่แก๊งโจรใช้ เป็นการลักลอบนำเข้าเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องขออนุญาตจาก กสทช. เร่งเดินกวาดล้างห้างใบอนุญาตรอง

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะไม่อนุญาตเตี๊ดขาด เช่นเดียวกับเครื่องกวนเปิดเผยถึงกรณีมีผู้กระทำความผิดใช้เครื่องจำลองสถานีฐานปลอม (False Base Station) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ปลอมส่ง SMS ไปถึงลูกค้าธนาคาร ล่อลวงให้กดลิงก์ที่ส่งผ่าน SMS จนถูกอาชญากรเข้าควบคุมมือถือจากกระยะไกลและดูดเงินออกจากบัญชีแบงก์จนเกิดความเสียหายนั้น

ในส่วนของความรับผิดชอบของ กสทช. อุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ซึ่งในกรณีเครื่องจำลองสถานีฐานปลอม (False Base Station) นั้น กสทช.จะไม่อนุญาตให้นำเข้าเตี๊ดขาดเพราะถือเป็นภัยร้าย

ต่อประชาชน “เครื่องที่อาชญากรใช้นั้นเป็นเครื่องเถื่อน เพราะหากมีการขออนุญาตนำเข้า กสทช. สัญญาณมือถือ (Jammer) แต่การนำเข้ามาใช้เพื่อการโจงเป็นการลักลอบนำเข้าเป็นของเถื่อนซึ่งต้องอาศัยกำลังจากทุกภาคส่วนช่วยกันตรวจตราด้วยโดยเฉพาะกรมศุลกากร”

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2566 ที่ผ่านมาทางสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบการจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ศูนย์การค้าใบอนุญาตรอง ไม่ให้มีกรณีวางขายสินค้าลักลอบนำเข้า พร้อมทำความเข้าใจและกำชับเหล่าผู้ค้าให้เพิ่มความระมัดระวัง ด้านนายวิษณุ วิชาญสุวรรณ์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า

มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว โดยมีอาชญากรแอบอ้างส่ง SMS ธนาคารกสิกรไทยให้กับลูกค้าธนาคารมากกว่า 20,000 บัญชี และใช้แอปพลิเคชันควบคุมเครื่องระยะไกล โอนเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าทำให้สูญเสียเงินประมาณ 200 ล้านบาท โดยดีอีเอสได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ธนาคารกสิกรไทย ตลอดจนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทลายรังแก๊งสวมรอยธนาคารกสิกรไทยส่ง SMS หลอกดูดเงิน โดยมีผู้กระทำความผิดทั้งหมด 6 คน พร้อมของกลางรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องจำลองสถานีฐานปลอม (False Base Station) จำนวน 4 คัน พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน 5 ชุด และได้เปิดแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา ส่วนกรณีผู้กระทำความผิดดังกล่าว ไม่เพียงเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมเท่านั้น แต่ยังมีผลตามกฎหมายเกี่ยวกับการ

ถือโอกา และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโทษทางอาญาที่สูง และจะต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด ซึ่งอาจจะขยายผลในเรื่องเงินที่ได้รับจากกระบวนการต่างๆไปยังบุคคลข้างเคียง ภายหลังจากที่ได้มีการบังคับใช้ พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือน มี.ค.2566 เป็นต้นมา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวทำให้มีจลาจลนัดหมายชุมนุม และบัญชีม้าได้ยากขึ้น มีจลาจลต้องเปลี่ยนวิธีที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชน ทำให้มีโอกาสจับคนร้ายในประเทศได้มากขึ้น”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเจาะเข้าควบคุมมือถือของเหยื่อจากทางไกลผ่านการใช้เครื่องจำลองสถานีฐานปลอม (False Base Station) นั้นเป็นกลเม็ดที่ใช้ในจีนและได้หวั่นมาก่อน โดยเป็นการใช้งานร่วมกันของ 4 อุปกรณ์ ได้แก่ เสาสัญญาณ (Antenna), สถานีฐาน (Base Station) หรือที่เรียกกันว่าปลากะเบน, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

และเพาเวอร์แบงก์สำหรับการจ่ายไฟ โดยเหล่าอาชญากรจะขับรถที่มีเครื่องจำลองสถานีฐานปลอมแล่นไปตามเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก เช่น อโศก สยาม สุวรณภูมิ บางบัวทอง ซึ่งสัญญาณจากสถานีฐานปลอมจะล่อลวงเข้าใช้คลื่นความถี่ของค่ายมือถือ ทำให้เครือข่ายล่มลงชั่วขณะราว 3-5 วินาทีเหยื่อส่วนใหญ่จึงแทบไม่รู้ตัวจากนั้นสถานีฐานปลอมจะส่ง SMS เข้าเบอร์มือถือที่อยู่ละแวกนั้นเป็นวงกว้าง แนบลิงก์ที่หากเหยื่อกดเข้าไปจะถูกอาชญากรเข้าควบคุมเครื่องจากทางไกลได้ โดยขั้นตอนการส่ง SMS จะกินเวลาไม่กี่วินาที ก่อนรถของอาชญากรจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ซึ่งจะทำให้สัญญาณจากสถานีฐานปลอมอ่อนกำลังลงและเครือข่ายมือถือของเหยื่อกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยการก่อเหตุดังกล่าวเป็นการปลอมใช้ SMS ของธนาคารกสิกรไทย และล่อลวงใช้คลื่นของเอไอเอสและทรู ส่วนคลื่นของดีแทคไม่พบถูกล่อลวงใช้งาน.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11868

Col.Inch: 15.57 Ad Value: 24,133.50

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 72,400.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ชาวชนคนเข้ม: รู้เท่าทัน

ข่าวข้น คนเข้ม



รู้เท่าทัน - สำนักงาน กสทช. โดย ดร.ตรี บุญเจือ, วิฑูต มุขนาค นายกสมาคมน
ทูหนวกฯ และ เอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมนตาบอด จัดเสวนาอบรมเพื่อใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ที่รร.ดิเอมเมอร์อัลด์ จ.รัชดา